

เศรษฐกิจดิจิทัลไทยไม่ต่ำถึงขั้น G ยังโตอันดับ 2 ในภูมิภาค คาดแตะ 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์

หลายคนที่รู้สึกว่าการเศรษฐกิจไม่ดี อาจต้องเปลี่ยนความคิด เพราะจากรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับล่าสุด (e-Conomy SEA 2024 Report) ที่จัดทำโดย Google, Temasek และ Bain & Company คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะมีมูลค่าสินค้ารวม (Gross Merchandise Value – GMV) ระดับ 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567 ที่สำคัญยังคงมีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วเป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในหลายธุรกิจ

5 ธุรกิจที่ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต ถ้าลองถอดรหัสภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในไทย จะพบ 4 ธุรกิจหลักที่ทำให้เติบโต ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ e-Commerce ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของ Video Commerce ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ยิ่งการนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสนุกและเข้าใจในตัวสินค้าจนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ โดยคาดว่า ธุรกิจ e-Commerce จะเติบโตขึ้น 19% ในปี 2567 โดยมีมูลค่าสินค้ารวม 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะส่งผลต่อเนื่องไป ธุรกิจขนส่งและบริการส่งอาหารออนไลน์ ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสินค้ารวมกันกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตขึ้น 6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และอีกส่วนเติบโตจากธุรกิจการท่องเที่ยว นั่นทำให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต เนื่องจากนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการส่งอาหารออนไลน์ ขณะที่ตลาดเองก็มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในเรื่องของการทำกำไร โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสินค้าตลาดรวมแตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567 หรือโตขึ้น 32% จากปี 2566 และมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค

ที่สำคัญ มาตรการใหม่ด้านวีซ่าช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดย 45% ของการใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในไทยมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยก็พุ่งสูงขึ้นถึง 270% นับตั้งแต่ปี 2563 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบ 70% นิยมท่องเที่ยวในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจสื่อออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา วิดีโอคอนติแมนต์ เพลงคอนติแมนต์ และเกม โดยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 7% คาดว่ามูลค่าสินค้ารวมจะแตะ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของดิจิทัลคอนเทนต์ เกม และบริการสตรีมมิ่งต่างๆ และ บริการด้านการเงินดิจิทัล (Digital Financial Services – DFS) ที่ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้การชำระเงินดิจิทัลโตขึ้น 5% ในปี 2567 และคาดว่าจะมีมูลค่าธุรกรรมรวม (Gross Transaction Value – GTV) สูงถึง 1.41 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล คาดว่าจะส่งผลให้มียอดค้างสินเชื่อสูงถึง 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567 คิดเป็นอัตราการเติบโต 28% เป็นการเติบโตเร็วเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของภาครัฐ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) AI เครื่องมือหลักที่ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นที่ยอมรับแล้วว่า AI คือเครื่องมือสำคัญที่พลิกโฉมประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

(ที่มา : MarketingOops!)

<p style="text-align: right;">บริษัท ชูสหทัย จำกัด</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 8:00 น. ณ 361/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">พิจารณาอนุมัติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) <p>ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ (นาย พยัค จิรสวรรณพงศ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	<p style="text-align: right;">บริษัท เศรษฐสุวรรณิค เทคโนโลยี จำกัด</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 9:30 น. ณ 28/2 หมู่ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงบางเขินนอก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">พิจารณาอนุมัติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) <p>ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ (นาง บุชบา อารีย์สว่างกิจ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน ๙๙๙ ๕๕๕ ๒๘๖๐

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด โดย นางสาวพรพรรณ เตชานุกัตรี
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๘ ๐๐๖๖๕ ๙๓ ๖ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๗/๔ หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางแวก
แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ Prakard365 ประกาศ365

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ บัญชี สังคม และลงประกาศ

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทยชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่นระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวันชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัตรี</u>	เป็นผู้พิมพ์
	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัตรี</u>	เป็นผู้โฆษณา
	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัตรี</u>	เป็นบรรณาธิการ
	<u>บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด</u>	เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร